



Kỳ Thi ACCESS Cho Học Sinh Anh Ngữ (ELLs)

Kỳ thi ACCESS là gì?

Đánh Giá Của Tiểu Bang Về Khả Năng Giao Tiếp Và Hiểu Bằng Tiếng Anh Đối Với Học Sinh Anh Ngữ (ACCESS for ELLs™) là một kỳ thi tiêu chuẩn được thiết kế để đánh giá trình độ thông thạo Anh Ngữ cho Học Sinh Anh Ngữ từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12. Nó đánh giá tiếng Anh trong giao tiếp và học tập cũng như ngôn ngữ liên quan đến môn Ngữ Văn, Toán, Khoa Học và Sử Địa trong bối cảnh học đường về 4 lĩnh vực ngôn ngữ là nghe, nói, đọc và viết.

Ai sẽ thi ACCESS ?

Tất cả Học Sinh Anh Ngữ từ lớp K-12 hàng năm phải tham gia kỳ thi đánh giá trình độ thông thạo Anh Ngữ.

Làm sao để xác định Học Sinh Anh Ngữ?

Những Học Sinh Anh Ngữ được xác định thông qua một quá trình bắt đầu bằng việc gia đình điền vào phần Khảo Sát Ngôn Ngữ Gia Đình. Một khi việc khảo sát đã hoàn tất, chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn gia đình để xác định xem học sinh có tiềm năng là học sinh Anh Ngữ hay không. Nếu học sinh được xác định có thể là Học Sinh Anh Ngữ thì chúng sẽ được kiểm tra trình độ thông thạo Anh Ngữ.

Khi nào thì con tôi thi ACCESS?

Kỳ Thi ACCESS được tổ chức hàng năm cho những Học Sinh Anh Ngữ. Bạn nên tham khảo [Lịch Thi Của Sở Giáo Dục Philadelphia](#) cũng như lịch học của con bạn để biết những ngày thi ACCESS cụ thể được tổ chức tại trường của chúng.

Giáo viên làm gì với kết quả điểm thi ACCESS của con tôi?

Kết quả Kỳ Thi ACCESS được giáo viên sử dụng để theo dõi sự tiến bộ của học sinh đối với việc đạt được trình độ thông thạo Anh Ngữ, để lập kế hoạch hỗ trợ cho học sinh nắm bắt được nội dung các môn học đúng với trình độ cấp lớp, để đưa ra quyết định về việc bồi dưỡng và lên lịch hỗ trợ học sinh ở các môn học hoặc lớp học phù hợp, và để quyết định xếp loại học sinh từ các chương trình giáo dục giảng dạy ngôn ngữ.

Bài thi ACCESS có những loại câu hỏi gì?

Học sinh được kiểm tra trong bốn lĩnh vực ngôn ngữ: **Nghe, Nói, Đọc, và Viết**. Có ba loại hình thức trả lời: 1) Trắc Nghiệm (Nghe và Đọc); 2) Trả lời theo cấu trúc (Nói); và 3) Viết câu trả lời theo cấu trúc (Viết).

Những loại điểm nào được báo cáo trong bài thi ACCESS?

Kết quả thi ACCESS cung cấp ba loại điểm: Điểm thô, thang điểm và trình độ thông thạo. **Điểm Thô** là số lượng thực sự các câu trả lời đúng. Điểm này là điểm khởi đầu, nhưng vì nó không tính đến độ khó của từng câu hỏi, nó không giúp cho các nhà giáo dục hiểu được kết quả học tập của học sinh. Vì lý do này, điểm thô không được đưa vào báo cáo điểm ACCESS của học sinh. **Thang Điểm** có tính đến độ khó của từng mục, vì vậy các nhà giáo dục có thể sử dụng chúng để kiểm tra các nhóm học sinh hoặc thành tích của học sinh theo thời gian. **Trình Độ Thành Thạo** giải thích về thang điểm. Có sáu trình độ thông thạo Anh Ngữ: 1 – Vỡ Lòng, 2 – Cơ Bản 3 – Phát Triển 4 – Mở Rộng, 5 – Chuyển Tiếp và 6 – Hoàn Tất.

Thi ACCESS có tính thời gian hay không?

Bài thi ACCESS không tính thời gian. Các người ra đề thi ước tính rằng phần thi Đọc có thể mất đến 60 phút, phần thi Nghe có thể mất đến 65 phút, phần thi Nói có thể mất đến 50 phút và phần thi Viết có thể mất đến 90 phút, tổng cộng là 265 phút thi. Tuy nhiên, học sinh không bắt buộc phải hoàn tất bài thi trong khung thời gian đó, và chúng có thêm thời gian khi cần thiết để hoàn thành bài thi.

Điểm thi ACCESS có ảnh hưởng gì đến điểm số của con tôi hay không?

Điểm thi này không ảnh hưởng đến điểm của học sinh. Tuy nhiên, điểm tổng hợp ACCESS (còn được gọi là “Trình Độ Thông Thạo Anh Ngữ”) - nằm trong khoảng từ 1.0 đến 6.0 - giúp cho việc ra quyết định lập thời khóa biểu hoặc sắp xếp học sinh vào các khóa học / lớp học phù hợp.

Con tôi làm bài thi ACCESS như thế nào?

Học sinh thường thi ACCESS bằng trực tuyến hoặc bằng giấy và bút chì. Bất kể con bạn thi phiên bản nào thì tất cả học sinh đều phải đến trường để thi ACCESS.

Tôi có thể tìm kết quả điểm thi ACCESS ở đâu?

Bất kỳ học sinh nào làm bài thi ACCESS đều được trường gửi về nhà tờ Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh. Để được hỗ trợ thêm trong việc hiểu biết tờ Báo Cáo Cá Nhân Học Sinh của con bạn, bạn có thể tham khảo giáo viên El của con bạn.

Tôi có thể liên hệ với ai nếu có thêm thắc mắc về ACCESS?

Nếu bạn có thắc mắc thêm về ACCESS, bạn nên liên hệ với trường học của con mình. Bạn có thể lấy thông tin liên lạc trường của con bạn trên trang web [Hồ Sơ Trường Học của Sở Giáo Dục Philadelphia](#).

Tôi có thể tìm thông tin bổ sung về ACCESS ở đâu?

Văn Phòng Đánh Giá Sở Giáo Dục Philadelphia: <https://www.philasd.org/era/assessment/>
[Trang Chủ Kỳ Thi ACCESS của Bộ Giáo Dục Pennsylvania](#)